

A/ Phát triển Dự án 7 tại thôn Đ Ngh – xã Lạc Châu – Tp Bảo Lạc, ngày 29/3/2017

Cuối mùa xuân 2017, khi nhận được báo cáo về kết quả khảo sát của 17 gia đình thuộc Dự án 4 của dự án “Hỗ trợ phát triển cho thôn Đ Ngh”, Hội AVNES đã đồng ý cấp thêm một đợt vận chuyển (Dự án 7) cho 20 hộ dân khác ở thôn này. Đồng thời AVNES nâng số vốn hỗ trợ từ 10 triệu đồng Việt Nam lên 12 triệu cho mỗi gia đình.



Hình 1 : Đại diện AVNES trình bày các điểm chính của dự án Hỗ Trợ Phát triển và nhu cầu hộ dân có nhu cầu cấp vốn trong Dự án 7. Địa sở là ngôi làng châu M



Hình 2 : Hai mẹ con đã thay mặt gia đình họ ký nhận vốn và chụp ảnh chung với đại diện AVNES

B/ Thăm và phát triển tại Trung Tâm Khuyết tật - thành phố B o L c



Hình 3 : Trò chuyện với các anh chị tại Trung Tâm Khuyết tật - Tp B o L c.

Trong khuôn khổ chương trình “AVNES Hội Tr V n cho Người Khuyết T”, hợp tác cùng “Trung Tâm Khuyết tật & Phát Triển Tp HCM”, ngày 29/3/2017 các đội đi AVNES đã thăm hỏi anh/chị đã được nhận vào trong năm 2016 tại văn phòng B o L c của Trung Tâm này. Cũng trong buổi họp AVNES đã trao 15 triệu đồng ủng hộ cho một anh bạn đang tật chân để anh mua thêm đá và vật liệu cần thiết cho công việc tiếp tục của mình.



Hình 4 : đội đi AVNES đến thăm nhà tiếp xúc công nhân đá của anh Quyệt ở Bò Lóc

C/ Hội trợ vận động 2 cho Thôn 4 – xã Lạc Châu

Cuối tháng 4/2017 là thời điểm mùa mưa đã kéo dài 20 gia đình đã gặp khó khăn trong đợt đầu tiên ở Thôn 4. Hội đã hoàn thành dự án sơ tán do HOPE MiFi - hỗ trợ của AVNES - tài trợ. Tuy nhiên, 5 trên

20 hộ thụ hưởng đợt 1 đã gặp nhiều khó khăn (bệnh nấm, thua lỗ vì biến đổi mùa cà phê, đi u v.v...) trong những tháng trước ngày đầu hè nên họ yêu cầu đợt AVNES và HOPE MiFi hỗ trợ thêm một chu kỳ nữa.

Nhân dịp phát vôn cho đợt 2 Thôn 4 vào tháng 6/2017, đội AVNES đã đi thăm hỏi các gia đình nông dân sống trên, ngõ hầu hiểu rõ hơn hoàn cảnh nhà cửa mỗi hộ để tiếp cận đúng nhu cầu qua khó khăn, chọn hộ gia đình chị Thu (hình 5) và chị Hoài (hình 6). Sau đó, các đội đi cũng đi thăm vài hộ khác cùng trong đợt 1 nhưng công việc của họ thu hoạch xong, kinh tế gia đình họ đó cũng ổn định rõ ràng. Nhờ trợ giúp kịp thời, làm ăn đỡ vất vả, thêm có con cái đã trưởng thành nên chị Thu và chị Hoài xây dựng một căn nhà mới.



Hình 5: Chị Thu (đợt 1) đã trải qua 1 phẫu thuật nên xin đợt hỗ trợ thêm 2 năm



Hình 7 : Chuyên trò với chị Lý và mẹ chị B c vào trông cháu trong dịp nghỉ hè

Vị trí bởi Administrator

Chủ nhật, 03 Tháng 6 2018 15:31 -



[Download pictures from the album on the website of the organization AVNES](#)



[View the video on the website of AVNES](#)